



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาโครงการคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาค จากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก โดยไม่มีการขึ้นบัญชี ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้มารายงานตัวในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ต้องทราบประกาศผลการคัดเลือก และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกข้อสิทธิใดๆ ไม่ได้ หากมีผู้สละสิทธิ์ จะเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไปมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการศึกษาและแต่งตั้ง เมื่อครบจำนวนตำแหน่งว่างตามที่ประกาศไว้ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิก โดยผู้ที่รับการบรรจุ และแต่งตั้ง หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยให้ยึดถือประกาศผลการคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ จะต้องแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และหากไม่สามารถติดต่อได้เป็นต้นเหตุให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับความเสียหาย จะเรียกข้อสิทธิใดๆ ไม่ได้

๒. การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีทึบก็แขนยาว ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ จะส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งหลังจากทำทะเบียนประวัติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เตรียมเอกสารสำหรับรายงานตัวให้พร้อม

๓. เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๔. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุ

๕. กรณีที่ตรวจภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ และหากตรวจสอบพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดกรอกข้อมูลหรือแสดงเอกสารหลักฐานการสมัครอันเป็นเท็จ จะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวนิตา เทียมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

อนุกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖)
กลุ่มวิชาเอก สังคมศึกษา

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๘๑๐๐๐๑	นางสาวอารดา โสพิมพ์	ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.

รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปในการรายงานตัว

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามลำดับที่และสาขาวิชาเอก ที่มีสิทธิบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้นำไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ไปรายงานตัว ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยนำเอกสารหลักฐานไปแสดงในวันรายงานตัวด้วย ดังนี้

ที่	เรื่อง	รายการเอกสาร	จำนวน	
๑	การแต่งกาย	การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากีแขนยาว		
๒	เอกสารในส่วนงานบำเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ	รูปถ่ายข้าราชการชุดเครื่องแบบปกติขาว ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว	๔ รูป	
		ระดับอินทรรุณ อันตบครุผู้ช่วย (อินทรรุณเป็นช่อชัยพลุกษ์ ๓ ดอก)		
		ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีข้าราชการสตรี รวบผมให้เรียบร้อย ไม่สวมเครื่องประดับ ใช้รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนยื่นคำขอมัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ)		
		เอกสารตรวจหมุ้โลหิต (ฉบับจริง)		๑ ชุด
		สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ		๑ ชุด
		สำเนาแสดงผลการเรียน		๑ ชุด
		สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ		๑ ชุด
		สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน		๓ ชุด
		สำเนาทะเบียนบ้าน		๓ ชุด
		สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)		๑ ชุด
สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร/สำเนาใบสำคัญ ทางทหาร ได้แก่ สด.๘ สด.๙ สด.๔๓ (กรณีเพศชาย)	๑ ชุด			
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาใดก็ได้)	๑ ชุด			
๓	เอกสารในส่วนคุ้มครอง	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	๑ ชุด	
		สำเนาทะเบียนบ้าน	๑ ชุด	
		สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคุ้มครอง	๑ ชุด	
		สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของคุ้มครอง (ถ้ามี)	๑ ชุด	
๔	เอกสารในส่วนบุตร	สำเนาทะเบียนบ้าน	๑ ชุด	
		สำเนาสูติบัตร	๑ ชุด	
		สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)	๑ ชุด	
		สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาหนังสือรับรองบุตร (กรณีใช้สิทธิจากบิดา)	๑ ชุด	
๕	เอกสารในส่วนบิดามารดา	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	๑ ชุด	
		สำเนาทะเบียนบ้าน	๑ ชุด	
		สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า (กรณีไม่มีทะเบียนสมรส บิดาให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบุตร)	๑ ชุด	
		สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)	๑ ชุด	
		สำเนาใบมรณบัตร กรณีเสียชีวิต	๑ ชุด	

บัญชีตำแหน่งว่าง

ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ชั้น ๑๕,๐๕๐ บาท (ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี) และ ๑๕,๘๐๐ บาท (ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี) หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี แยกตามกลุ่มวิชาเอก ดังนี้

ที่	กลุ่มวิชาเอก หรือทางหรือ สาขาวิชาเอก	ลำดับที่ ที่ได้รับการ บรรจุ	บรรจุโรงเรียน	อำเภอ	เลขที่ ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	สังคมศึกษา	๑	โรงเรียนสตรีวิทยายุปลัมภ์ ๒	สอยดาว	๒๑๔๑	